

BẢN THẢO NGHIÊN CỨU SƠ KHỞI/TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ TÁC ĐỘNG ĐÁNG KỂ VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

BẢN BÁO CÁO TÓM LƯỢC

Ngày Phát Hành Bản Thảo Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đối Với Môi Trường; 3 Tháng Mười Hai, 2010

Danh Xung Dự Án: Dự Án Khu Vực Bảo Trì Hayward

Cơ Quan Hướng Dẫn: Địa Hạt Chuyên Chở Công Cộng Nhanh Vùng Vịnh San Francisco (San Francisco Bay Area Rapid Transit District)

Người Liên Lạc của Cơ Quan: Ellen Smith

Điện Thoại: (510) 287-4758

Địa Điểm Dự Án: Dự án này ở trong Quận Alameda, phía nam của Industrial Parkway trong Thành Phố Hayward chạy xuống nam của Whipple Road đến khoảng D Street tại Union City, giữa hai con đường sắt hiện hữu của Union Pacific Railroad (UPRR).

Miêu Tả Dự Án: Địa Hạt Chuyên Chở Công Cộng Nhanh Vùng Vịnh San Francisco (San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART)) điều hành và bảo trì 104 dặm đường sắt và 43 trạm xe, phục vụ trung bình 360,000 chuyến xe chở hành khách mỗi ngày thường trong tuần tại các quận San Francisco, Alameda, Contra Costa, và San Mateo. Trong 30 năm tới, BART sẽ cần thêm xe để đáp ứng nhu cầu trong tương lai khi dân số gia tăng trong vùng và hệ thống mở rộng thêm. Do đó, BART cần mở rộng các cơ sở bảo trì và tồn trữ để phục vụ số xe gia tăng. Đề án về Khu Vực Bảo Trì Hayward sẽ gồm việc thu mua và cải tiến ba khu đất ở mặt phía tây Hayward Yard hiện nay và xây thêm những đường sắt tồn trữ cho tối đa 250 xe trên khu đất chưa phát triển của BART ở mặt phía đông của Hayward Yard. Những chỗ chuyển hướng đường sắt và các cải biến khác sẽ được thực hiện tại cả phía bắc và nam của Whipple Road. Địa điểm dự án được phân loại vùng cho các loại sử dụng kỹ nghệ và các hoạt động đề nghị sẽ phù hợp với loại vùng này.

Dự Án này Không Thể Có Tác Động Môi Trường Đáng Kể: Kết luận này được dựa trên các tiêu chuẩn của Nguyên Tắc Hướng Dẫn của Tổng Thư Ký Tiểu Bang cho Các Nguồn Tài Nguyên (Các Đoạn 15064, 15065, và 15070, và các lý do ghi trong Bản Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đối Với Môi Trường cho dự án này. Các biện pháp giảm thiểu được kèm theo trong dự án này để tránh các tác động có thể đáng kể.

Bản Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đối Với Môi Trường: Có thể xem Bản Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đối Với Môi Trường trên website của BART tại bart.gov/hmc. Cũng có thể hỏi lấy các bản này bằng cách gọi số điện thoại sau đây và nhấn lại chi tiết liên lạc với quý vị: 510-287-4758. Quý vị sẽ được gửi một bản. Ngoài ra, Bản Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đối Với Môi Trường cũng có để tại các thư viện chính tại Hayward và Union City.

Quý vị có thể xem Bản Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đối Với Môi Trường và các văn kiện liên hệ tại các văn phòng của Địa Hạt Chuyên Chở Công Cộng Nhanh Vùng Vịnh San Francisco: 300 Lakeside Drive, 16th Floor, Oakland, CA 94612.

Họp Công Cộng: BART sẽ tổ chức buổi họp công cộng lần thứ nhì để lấy ý kiến công chúng về Bản Thảo Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đến Môi Trường. Buổi họp này sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 20 tháng Giêng, 2011, từ 6:30 giờ chiều đến 8:00 giờ tối tại Fairway Park Baptist Church, 425 Gresel Street, Hayward.

BART đã tổ chức buổi họp công cộng để lấy ý kiến công chúng vào hôm Thứ Tư, ngày 15 tháng Mười Hai, 2010 ở Union City.

Nhận Xét về Bản Thảo Nghiên Cứu Sơ Khởi/Tuyên Bố Không Có Tác Động Đáng Kể và Giảm Thiểu Tác Động Đối Với Môi Trường: Thời hạn đưa ra nhận xét đã bắt đầu từ ngày 3 Tháng Mười Hai, 2010 và sẽ kéo dài cho đến 5 giờ chiều ngày 11 tháng Hai, 2011. Chúng tôi sẽ thu các nhận xét tại buổi họp công cộng, bằng văn bản, bằng fax, và bằng email. Quý vị có thể gửi email nhận xét đến: esmith1@bart.gov. Quý vị có thể gửi văn bản nhận xét bằng fax đến 510-464-7673 hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ sau đây:

San Francisco Bay Area Rapid Transit District
Attention: Ellen Smith
300 Lakeside Drive, 16th Floor
Oakland, CA 94612